

NIREBISA*: Napapanahon, makabuluhang suporta para sa mga batang mag-aaral

Disyembre 04, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang pagsisiyasat sa kakayahang bumasa at sumulat at kakayahan sa pagbilang ay makakatulong sa mga batang mag-aaral na bumuo ng mga pangunahing kasanayan.

Ang kakayahang magbasa, magsulat, magsalita at umunawa ng mga pangunahing konsepto sa matematika ay mahalaga para sa tagumpay ng isang bata. Ang ilang mga bata ay nahihirapan sa pagbuo ng mga pangunahing kasanayang ito sa mga unang taon ng kanilang pag-aaral at nang walang napapanahong pagkakakilanlan at interbensyon, sila ay nasa panganib na mahulog sa mga bitak.

Upang matiyak na ang mga bata na nangangailangan ng tulong ay matutukoy at masusuportahan sa lalong madaling panahon, ang pamahalaan ng Alberta ay naglunsad kamakailan ng pinahusay na mga gamit sa pagsusuri sa kakayahan sa pagbasa at pagsulat at kakayahan sa pagbilang para sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang Grado 5. Simula sa Enero 2025, ang mga mag-aaral sa kindergarten ay masusuri na ngayon ang kanilang mga kasanayan sa pagbasa at pagbilang gamit ang pare-parehong diskarte sa buong probinsya.

"Kailangan nating tiyakin na ang mga mag-aaral ay suportado habang binubuo nila ang kanilang mga pangunahing kasanayan sa pagbasa at pagbilang. Ang napapanahong, makabuluhang pagsusuri at interbensyon ay titiyakin na walang mag-aaral na mahuhulog sa mga bitak at makakatulong sa mga tagapagturo at magulang na ikonekta ang kanilang anak o mag-aaral sa tamang mga suporta sa tamang panahon, upang maabot nila ang kanilang buong potensyal."

Demetrios Nicolaidis, Ministro ng Edukasyon

Sinimulan ng gobyerno ng Alberta ang dalawang beses na taunang pagsusuri para sa mga mag-aaral sa gradong 1-3 noong taglagas 2024, at binubuo ang bagong balangkas na ito na may bagong pagsusuri para sa mga mag-aaral sa kindergarten na magsasabi sa mga guro, kawani ng edukasyon at mga magulang kung nasaan ang mga kasanayan sa pagbilang at kasanayan sa pagbabasa't pagsulat ng isang bata at kung kailangan nila ng tulong. Sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagsusuri mula kindergarten hanggang Grade five, ang mga guro at mga propesyonal sa edukasyon ay mas mahusay na makakapag-target ng mga suporta na tumitiyak sa tagumpay ng mag-aaral.

Upang matulungan ang mga awtoridad ng paaralan, mga guro at kawani ng edukasyon na suportahan ang kanilang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri at mga interbensyon, ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng \$10 milyon para sa taon ng pag-aaral sa 2024-25 sa pagpopondo sa suporta sa kakayahang bumasa't sumulat at kakayahan sa pagbilang. Maa-akses din ng mga guro ang iba't ibang mapagkukunan upang matulungan silang masuri at suportahan ang kanilang mga mag-aaral. Kasama sa mga mapagkukunang ito ang mga bidyo ng tutorial para sa mga partikular na pagsusuri, mga plano ng aralin sa interbensyon, mga aktibidad sa pagbibilang sa kindergarten at higit pa.

*Ang mga screener ay binuo gamit ang payo mula sa mga awtoridad ng paaralan, ang Alberta Teachers' Association na umani ng parangal na mga eksperto sa akademiko at iba pang stakeholder ng edukasyon. Ang mga screener ay magagamit para magamit ng mga awtoridad ng paaralan nang walang bayad, o maaari silang pumili mula sa isang listahan ng mga kagamitan sa pagsusuri na inaprubahan ng pamahalaan. Ang mga mapagkukunang ito ay makakatulong sa mga awtoridad ng paaralan sa buong lalawigan na maghatid ng isang pare-parehong diskarte, upang makita ng mga mag-aaral at mga magulang ang pinakamahusay na mga resulta na posible.

Bilang karagdagan sa mga pagpapahusay sa pagsusuri, ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng \$1.5 bilyon sa panahon ng 2024-25 taon ng pag-aaral upang masuportahan ng mga awtoridad ng paaralan ang mga espesyal na pangangailangan sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Maaaring gamitin ng mga awtoridad ng paaralan ang pagpopondo na ibinigay sa kanila upang kumuha ng karagdagang mga tauhan ng suportang pang-edukasyon tulad ng mga katulong sa edukasyon, mga occupational therapist, tagapayo at mga psychologist upang matiyak na ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong ay makakatanggap ng suporta na kailangan nila upang maabot ang kanilang buong potensyal.

Mabilisang kaalaman

- Mula noong 2021, ang gobyerno ng Alberta ay nagbigay ng \$85 milyon para sa Learning Disruption Funding upang suportahan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa pagbabasa at pagbilang.
- Noong 2024, ang Learning Disruption Funding ay pinalitan ng pangalan na Literacy and Support Funding, upang suportahan ang pagbuo ng mahahalagang maagang kasanayan sa pagbabasa't pagsulat at pagbilang sa mga pinakabatang mag-aaral ng Alberta.
- Ang lahat ng mga mag-aaral sa grado 1 hanggang 3 ay sinusuri dalawang beses sa isang taon, sa Setyembre at Enero.
- Ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta ay susuriin sa ikatlong pagkakataon sa katapusan ng taon ng pag-aaral upang subaybayan ang kanilang pag-unlad.

- Ang mga bagong kinakailangan sa pagsusuri ay ipakikilala para sa mga mag-aaral sa gradong 4 at 5 sa Setyembre 2026.

Kaugnay na impormasyon

- [Mga Pagsusuri sa Unang mga Taon](#)

Mga kaugnay na balita

- [Pagsuporta sa mga pinakabatang estudyante ng Alberta](#) (Hulyo 11, 2024)

Multimedia

- [Panoorin ang kumperensya ng balita](#)
- [Makinig sa kumperensya ng balita](#)